



## ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๕๙-๕๐๐๐ ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๖๕๘-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์สยามรัฐ ฉบับประจำวันที ๑๕ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๖ หน้า ๑๗ มุลค่าข่าว ๙๐,๕๙๔-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

■ ‘ภาวิฑ’ ยันต้องประชาพิจารณ์/15ก.ค. เวิร์กชอปครูชอนแก่น

# ไถ่คลดอดหลักสูตรใหม่ประณมต้น

นายภาวิฑ ทองโรจน์ อดีตที่ปรึกษากรมวด.ศีกษาธิการ ในฐานะประธานคณะกรรมการปฏิรูปหลักสูตรและตำราการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดเผยถึงกรณีสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศีกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย กลุ่ม 16 สถาบัน และสภาคณบดี คณะครุศาสตร์/ศีกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย (ส.ค.ศ.ท.) ออกมาคัดค้านให้กระทรวงศีกษาธิการ (ศธ.) ชะลอการปฏิรูปหลักสูตรการศีกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมประกาศใช้อย่างน้อย 3 ปี โดยทั้ง 2 สภาฯ จะเสนอ ให้นายจาตุรนต์ ฉายแสง รมว.ศีกษาธิการ พิจารณาเร็วๆ นี้ ว่าการปฏิรูปหลักสูตรยังเดินหน้าตามนโยบายการศีกษาของรมว.ศีกษาธิการ ที่ประกาศไว้เมื่อเร็วๆ นี้ แต่ทั้งนี้ ขอ ยืนยันว่าการร่างหลักสูตรได้รับฟังความเห็นทุกฝ่าย และกระบวนการก็ดำเนินมาอย่างล่าช้าอยู่แล้ว

นายภาวิฑ กล่าวอีกว่าที่ผ่านมามีข้อกล่าวหาการทำหลักสูตรมาตลอด เช่น ดำเนินการเพียงกลุ่มคน 5-6 คน ซึ่งไม่เป็นจริงเลย ที่ผ่านมามีนักวิชาการประจำ

6 กลุ่มวิชาและบุคคลหลายฝ่าย ที่สำคัญมีคณะครุศาสตร์/ศีกษาศาสตร์ ที่มีคุณภาพเข้าร่วม และล่าสุด นายเฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ก็มาร่วมเป็นนักวิชาการประจำอยู่กลุ่มวิชาหนึ่งด้วย และมอบให้เป็นกรรมการปฏิรูปฯ อีกคนหนึ่ง นอกจากนี้ยังมีคณะวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ มนุษยศาสตร์ มาร่วมระดมความคิด อย่งไรก็ดีการปรับหลักสูตรจะดำเนินไปไม่ได้หากขาด สพฐ. ซึ่งที่ผ่านมาก็ได้รับความร่วมมือดีมาก

“ขณะนี้ร่างหลักสูตรใหม่ของชั้นประถมต้นจัดทำเสร็จสิ้นแล้ว ซึ่งวันที่ 15 ก.ค. 56 นี้ คณะกรรมการปฏิรูปฯ จะนำร่างหลักสูตรดังกล่าวไปประชุมร่วมกับครูระดับประถมต้น ที่ จ.ชอนแก่น จากนั้นจะปรับปรุงตามข้อเสนอ ส่วนชั้นประถมปลาย คาดว่าจะประชุมกับครูประถมปลายได้ปลายเดือนนี้ที่ จ.เชียงราย อย่งไรก็ตาม ยืนยันว่าทุกหลักสูตรจะต้องทำประชาพิจารณ์ก่อนใช้จริงอย่างแน่นอน” นายภาวิฑ กล่าว

